



ร้อยไหม!!

“สวยจริง”

หรือ “กระแสนิยม”

หากจะกล่าวถึงกระแสที่กำลังได้รับความนิยมและสร้างความฮือฮาในกลุ่มผู้รักสวยรักงามจำนวนมากในขณะนี้คงจะหนีไม่พ้น “ค่านิยมในการมีใบหน้าเรียวเล็กและแลดูกระชับด้วยวิธีการร้อยไหม” นั่นเอง หลากหลายคำโฆษณาและคำบอกเล่าของผลิตภัณฑ์จากการร้อยไหมว่าสามารถช่วยให้ใบหน้าดูเรียวเล็ก กระชับเต่งตึง อีกทั้งยังช่วยสร้างคอลลาเจนภายใต้ผิวหนัง ผนวกกับขั้นตอนการทำที่สะดวก รวดเร็ว และระยะเวลาการพักรักษาตัวที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการผ่าตัดดึงหน้า ส่งผลให้หลายคนเลือกใช้วิธีนี้ โดยขาดการคำนึงถึงผลในระยะยาว

วิธีการร้อยไหมเพื่อความสวยงามนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศรัสเซีย ซึ่งต่อมาได้แพร่หลายและได้รับความนิยมสูงสุดในแถบทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีและประเทศไทยตามลำดับ แม้ว่า

จะได้รับความนิยม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการร้อยไหม ก็ยังคงเป็นคำถามคาใจหลายๆ คน ซึ่งฉบับนี้ @Rama ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์สุรเวช น้าหอม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง ที่จะมาตอบทุกข้อสงสัยเพื่อไขความกระจ่างว่าด้วยการร้อยไหมบนใบหน้านั่นเอง

Q: ไหมละลายที่ใช้นั้นมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน ?

A:

ในวงการการแพทย์นั้น ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่นิยมใช้ไหมละลายในการเย็บแผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผลผ่าตัดตามอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น หัวใจ ตับ และปอด เป็นต้น ดังนั้น หากจะมองในแง่ของวัสดุ ก็นับว่าไหมละลายนั้นเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีความปลอดภัยสูง

... ไหมละลายนั้นมีคุณสมบัติพิเศษในการสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ มักใช้ในการเย็บอวัยวะภายในต่างๆ ส่วนไหมไม่ละลายนั้น ผลิตมาจากไนลอน ไม่สามารถสลายเองได้ตามธรรมชาติ จึงต้องใช้วิธีตัดไหมควบคู่ไปด้วย ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการเย็บแผลบริเวณผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ ...

Q:

ไหมเย็บไหมนั้นเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยก็ย่อมปลอดภัยต่อการร้อยลงบนใบหน้า เพื่อช่วยกระชับผิวหนัง ให้เต่งตึง ?

A:

ไหมละลายนั้น นับว่าเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ว่ามีความปลอดภัยในแง่ของการใช้เป็นวัสดุเพื่อใช้ในการเย็บแผลและสามารถละลายสลายไปได้อย่างปลอดภัยตามธรรมชาติ แต่ไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้เป็นวัสดุเพื่อการดึงหน้าหรือทำให้หน้าเรียวเล็ก

Q:

การร้อยไหมบนใบหน้านั้นสามารถยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยไปตามวัยและทำให้หน้าดูเต่งตึงขึ้นได้จริงหรือไม่?

A:

เมื่อเราร้อยไหมละลายลงบนใบหน้า ก็จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาภายในร่างกาย เนื่องจากไหมละลายถือเป็นสิ่งแปลกปลอม และเมื่อเข้าสู่ร่างกายจึงทำให้เกิดอาการบวมในบริเวณนั้นๆ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือรู้สึกว่ามีหน้าเต่งตึงขึ้นบริเวณที่ร้อยไหมละลายนั่นเอง

Q:

เชื่อว่าหากร้อยไหมแล้วจะสามารถทำให้ผิวหนังเต่งตึงได้เป็น 10 ปี ?

A:

อันที่จริงแล้วยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์หรือการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการในระยะยาวใดๆ ที่ออกมายอมรับว่าวิธีการร้อยไหมละลายลงบนใบหน้านั้น สามารถช่วยลดอาการหย่อนคล้อยของผิวอันเนื่องมาจากอายุที่มากขึ้น รวมถึงไม่มีการศึกษาของผลลัพธ์ในระยะยาวที่เกิดจากการร้อยไหม

Q:

นอกจากช่วยให้ผิวหนังเต่งตึงแล้ว การร้อยไหมยังสามารถช่วยให้จมูกโด่ง หน้าเรียวเล็ก และดวงตากลมโตขึ้นได้ ?

A:

ไหมที่สถาบันเสริมความงามหลายแห่งมักใช้ในการร้อยลงบนใบหน้า คือ ไหมละลายชนิด Floating หรือเรียกกันว่าไหมลอย และด้วยลักษณะเฉพาะตัวของไหมชนิดนี้ที่จะลอยอยู่ภายใต้ผิวหนังหรือตามบริเวณต่างๆ เช่น จมูก กราม หรือหางตา ดังนั้นจึงทำให้คาดการณ์ได้ยากถึงประสิทธิภาพของไหม ในการที่จะทำให้หน้าตึง จมูกโด่ง รูปหน้าเรียวเล็ก รวมถึงดวงตาที่กลมโตขึ้น จะกล่าวก็คือ เมื่อไหมนั้นลอยอยู่เฉยๆ ภายใต้ผิวหนัง ก็คงจะไม่สามารถช่วยให้เรามีจมูกโด่ง หน้าเรียว หรือช่วยทำให้ตากกลมโตขึ้นได้นั่นเอง

“แน่นอนว่าไหมละลายนั้นเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อร่างกาย แต่ในแง่ของการทำหัตถการแล้ว ผู้บริโภคนั้นควรที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ รวมถึงใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่จะนำมายืนยันถึงผลลัพธ์ของการรักษา หรือหัตถการของแพทย์รวมทั้งยังไม่มีผลการศึกษาหรือผลการวิจัยในระยะยาวของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการร้อยไหมลงบนใบหน้านั่นเอง”

